

Số: 52 /KH-LĐLĐ

Bến Tre, ngày 06 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/BTGTU ngày 07/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII đi vào thực chất; Hướng dẫn số 1386/HD-TLĐ ngày 15/9/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là *Chỉ thị 05*), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Làm cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên Công đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xem đây là công việc tự giác, thường xuyên của các cấp Công đoàn, của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ (trước hết là của người đứng đầu).

2. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ mới đặt ra.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, sát đối tượng nội dung Chỉ thị 05 kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ học tập và làm theo đạt nhiều kết quả.

II. NỘI DUNG.

1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05, nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm.

- Các cấp Công đoàn tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục Chỉ thị 05, các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ bằng các hình thức phong phú, sinh động phù hợp với thực tiễn của địa phương, ngành, đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các

cấp Công đoàn, đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, trước hết là của người đứng đầu các cấp Công đoàn; đồng thời, xem đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đặc biệt quan tâm tuyên truyền những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 và các gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

2. Xây dựng kế hoạch, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của các cấp ủy cùng cấp, Nghị quyết của các cấp Công đoàn (chú trọng việc làm theo); gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, ngành, địa phương; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở các cấp Công đoàn theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân nơi cư trú... Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây với chống”, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các cấp Công đoàn.

- Xây dựng tư tưởng tiên công, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các cấp Công đoàn không để tình trạng kéo dài, tạo tâm lý bất an đối với người lao động.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đoàn viên Công đoàn hàng năm.

3. Rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn.

Các cấp Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức, quy định về hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc học tập phong cách tư duy độc lập, sáng tạo; phong cách làm việc khoa học; phong cách nói viết dễ hiểu, dễ làm; phong cách ứng xử văn hóa... Bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong từng lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động.

